

เตรียมนำ'พิมพ์เขียว'ร่างธรรมนูญระบบสุขภาพฉบับทบทวนเสนอรัฐบาล

● อีก 10 ปีข้างหน้า "ปัญหาสุขภาพ" จะเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุด ถ้าไม่เตรียมพร้อมด้วยการวางแผนแม่บทรับมือตั้งแต่วันนี้ อาจไม่มีเกราะป้องกันสารพัดภัยคุกคามสุขภาพในภายหลัง ขณะนี้ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวน ได้ผ่านเวทีระดมความคิดเห็นมาหลากหลายรูปแบบ/เวทีถือเป็นการ "ปรับปรุง" เนื้อหาจากฉบับแรกคือ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ.2552 ให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็น "พิมพ์เขียว" เล่มสำคัญที่ทาง คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนต่อไป

นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ประธานกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 กล่าวว่า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่กำหนดให้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบหรือทิศทางระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งในมิติของสุขภาพทางกาย จิต ปัญญา และสังคมที่ทุกฝ่ายเห็นพ้อง

ร่วมกัน และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภาคส่วนต่างๆ สามารถนำไปใช้ในการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี รวมถึงชุมชนท้องถิ่นสามารถนำไปพัฒนาเป็นกติการ่วมหรือธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ได้ด้วย

"เนื่องจากอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบสุขภาพของเรามากมาย ทำให้ต้องมีการทบทวนธรรมนูญสุขภาพซึ่งเป็นภาพอนาคตของระบบสุขภาพไทย เพื่อให้ได้ภาพอนาคตของระบบสุขภาพที่ชัดเจน คณะกรรมการทบทวนธรรมนูญฯ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำงานทางวิชาการมาเป็นเวลากว่า 2 ปี โดยได้กำหนดเนื้อหาพร้อมกันอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้นแนวทาง สร้างนำซ่อม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ จนไปถึงด้านการเงินการคลังที่ยั่งยืน" นพ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าว นอกจากนี้ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

ฉบับทบทวนยังได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น และมุ่งเน้นที่ความเป็นเจ้าของร่วมกันในกระบวนการทบทวนธรรมนูญฯ เพื่อให้ทุกฝ่ายยินดีที่จะช่วยกันขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ไปสู่ภาพพึงประสงค์ด้านสุขภาพที่วางไว้ร่วมกัน รวมถึงได้มีการเพิ่มเติมสาระสำคัญเพิ่มขึ้น 5 หมวดสำคัญ ประกอบด้วย หมวดสิทธิด้านสุขภาพ หมวดสุขภาพจิต หมวดสุขภาพทางปัญญา หมวดการอภิบาลระบบสุขภาพ และ หมวดธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

สำหรับการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฉบับทบทวนนี้ คณะกรรมการทบทวนฯ จะปรับปรุงธรรมนูญเสนอต่อ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภายในเดือนมีนาคมนี้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนขับเคลื่อนเพื่อให้หน่วยราชการ องค์กรเครือข่าย และชุมชนพื้นที่ต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมกันนั้น จะเร่งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและการขับเคลื่อนในภาคประชาชนด้วย